
sþ. 663. Fyrirspurn [334. mál]
til landbúnaðarráðherra um jarðakaup.

Frá Ingibjörgu Daníelsdóttur og Málmfríði Sigurðardóttur.

1. Hefur Jarðasjóður verið efldur eins og kveðið er á um í starfsáætlun ríkisstjórnarinnar?
2. Hve margar jarðir keypti Jarðasjóður á árunum

a. 1984,
b. 1985,
c. 1986,
d. 1987?

3. Hversu margar jarðir er áætlað að kaupa á þessu ári?


